
 

 

 

 

 

     

    กาํหนดการ 

การประชุมประจําสัปดาห์  คร้ังที ่12/2559-2560 

       วนัศุกร์ที ่ 7  ตุลาคม   2559 

        เวลา 12.00  น.   ณ ห้องทบัทมิ  โรงแรมเวล   

 
 

เดอืนตุลาคม   เดอืนแห่งการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 
 

 

    12.00 น. รับประทานอาหารและมติรภาพ 

    12.40 น. นายกกล่าวเปิดประชุม เคาะฆ้อง ร้องเพลงชาติ 

 ปฏิคมสโมสรแนะนําแขกทีม่าเยีย่มสโมสร 

 นายกสโมสรฯแจ้งกจิกรรม 

 เลขานุการแจ้งข่าวสาร 

  สนเทศโรตารี เร่ือง  “มองหน้า แลหลงั”  โดย อน.ทรรศนีย์  จิตตวสุิทธิกลุ  เลขานุการภาคฯ 

 วกิฤตเิศรษฐกจิปี'60 ทีจ่ะเกดิ Supernova และ New Era (ยุคใหม่)  

โดย อน.ลาวลัย์  ชาวสวนงาม  อดตีนายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดย์ี 

 เร่ืองอืน่ ๆ  

 

 

 

ดว้ยไมตรีจิตแห่งโรตารี 

 

นยล.อนงค ์ จุลนิพิฐวงษ ์

ประธานบริหารจดัการสโมสรฯ ปี 2559-2560 
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บันทกึการประชุมประจาํสัปดาห์  คร้ังที ่11/2559-2560 

    วนัศุกร์ที ่ 30  กนัยายน   2559 

   ณ   ห้องทบัทมิ   โรงแรมเวล   
 

12.00 น. รับประทานอาหาร  

12.40 น. ประธานท่ีประชุมฯกล่าวเปิดประชุม เคาะฆอ้ง ร้องเพลงชาติ  

รทร.ศศิยาพชัร  ศรีอ่อนเลศิ   ปฏิคม กล่าวแนะนาํสมาชิกกิตติมศกัด์ิ / แขกผูมี้เกียรติ  

1.คุณปวริศ  ชาวสวนงาม   บุตรชาย อน.ลาวลัย ์ชาวสวนงาม 

2.คุณสุริยนั    โรหิตเสถียร   นสพ.ยอดแหลมนิวส์  

 3.นอ้งนทั      ช่างภาพ 

 4.นอ้งนุน้      ช่างภาพ 

 

 เร่ืองทีน่ายกแจ้งให้ทราบ 

 

- โครงการซ่อมจกัรยาน โดยร่วมกบัชุมชน โดยสอนใหแ้ก่นอ้ง ๆ โรงเรียนวดัสระกะเทียม โดยมีสโมสรโรทาแรคทส์ารพดัช่างนครปฐม เป็นผูส้อน 

- หลงัปิดประชุมในวนัน้ี นายกสโมสรฯพร้อมดว้ยสมาชิกบางท่าน จะออกสาํรวจโรงเรียน เพ่ือจดัทาํโครงการเคร่ืองกรองนํ้า โดยสมาชิกทุกท่านสามารถแจง้

ความประสงคเ์ขา้มาได ้ถา้เห็นวา่โรงเรียนใดสมควรไดรั้บ  
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เร่ืองทีเ่ลขานุการแถลงกจิกรรมและข่าวสาร 

 รทร.สุณ ีตนัตชุิตมิา  เลขานุการสโมสรฯ 

- สโมสรโรตารีโพธาราม ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมวนัครอบครัวโรตารี ในวนัพธุท่ี 12 ตค.59 ณ หา้งทองเอม็ซีโพธาราม  เวลา 18.00 น. 

ในการประชุมสปัดาห์วนัศุกร์ท่ี  7  ตค.59 ทุกท่านจะไดรั้บฟังการบรรยายจาก อน.ลาวลัย ์ชาวสวนงาม ในเร่ืองวกิฤติเศรษฐกิจปี'60 ท่ีจะเกิด Supernova และ New Era 

(ยคุใหม่) ขอเชิญทุกท่านเขา้รับฟังดว้ยค่ะ 
 
 

3 นาทมีีสาระโดย รทร.นารีรัตน์  ธัญญกติตกิลุ 
 

 รทร.นารีรัตน์ ธญัญกิตติกลุ พดูถึงเร่ือง “ความมุ่งมั่น”  คือความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ และความปรารถนาอนัแรงกลา้นั้นจะทาํใหส้าํเร็จไดด้ว้ย

การกระทาํซํ้ า ๆ และซํ้ า ๆ จนกระทัง่มนัสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ในโลกน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปมาก การสมัมนา SSYB (Fast Forward Your Business) จดัไปเม่ืออาทิตยท่ี์

ผา่นมา ท่ีโรเจอร์ แฮมิลตนั  นกัปรารถนาระดบัโลก ไดพ้ดูวา่ ถา้ 20 ปีท่ีแลว้ถา้เรามองจากอดีตถึงปัจจุบนั  มนัเปล่ียนแปลงไปเยอะไหม เราเคยหุงขา้วดว้ยถ่าน และจะ

คงเคยไดย้นิถา้อีกหน่อยเราไม่ตอ้งหุงขา้วดว้ยถ่านแลว้นะ เราแค่เสียบปลัก๊ขา้วกจ็ะสุกแลว้ ทุกคนกจ็ะหวัเราะ  แต่อีก 50 ปี มนัจะเปล่ียนแปลงยิง่กวา่น้ีอีก เดก็สมยัใหม่

จะมีความมุ่งมัน่มาก  

 มีเร่ืองหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองจริงท่ีอยากจะเล่าใหฟั้ง เป็นเร่ืองของนกัวศิวกรคนหน่ึงท่ีมีช่ือวา่ นุกลู ช่ือเล่นวา่บ้ี เขาเป็นนกัวิง่มาราธอน เวลาวา่งเคา้จะไปวิง่ จนมี

ความคิดวา่สักวนัหน่ึง เคา้อยากไปวิ่งท่ีโตเกียวมาราธอน แต่เคา้ยงัไปไม่ไดเ้พราะถา้อยากจะไปจะตอ้งพาภรรยาไปดว้ย  จนกระทัง่ตน้ปี 2016 เคา้สามารถไปได ้ จน

สมคัรไปท่ีโตเกียวมาราธอน ไม่น่าเช่ือวา่แค่วิง่มาราธอน 42 กิโล มีคนสมคัรเป็นแสน ๆ จากทัว่โลก แลว้ทางโตเกียวมาราธอนจะใชว้ธิิสุ่มใหเ้หลือแค่ 10,000 คน 

เท่านั้นท่ีจะมาวิง่ได ้และนุกลูไดรั้บโอกาสนั้น เคา้มีเวลาเตรียมตวัแค่ 2 เดือนเท่านั้น  นุกลูจะซอ้มวิง่ทุกวนั ๆ ในขณะเดียวกนัเคา้จะลงไลน์ดว้ย  ในเวลา 2 เดือนมีคน

ตามไลน์แอด๊ของเคา้ 100 กวา่คน  โดยเคา้จะบรรยายวา่วนัน้ีจะไปวิ่งท่ีไหน วิง่เป็นอยา่งไร แลว้รู้สึกอยา่งไร ทุกคนจะใหก้าํลงัใจเคา้เป็นอยา่งมาก และแลว้วนัท่ี 28 กพ.

ท่ีผา่นมาก เคา้กไ็ปวิง่ท่ีโตเกียว และโตเกียวในเดือนกมุภานั้นอากาศหนาวมาก นุกลูไปวิง่และไดเ้จอเหตุการณ์ในกิโลท่ี 30 คือมีอาการชนตึก คือ ขาทั้งสองขา้งเป็น

ตะคริวและวิ่งไม่ออก ซ่ึงเรียกวา่หมดซ่ึงพลงักาย  มนัวิง่ไม่ออก มนัไม่อยากจะวิ่ง แต่ส่ิงท่ีอยูใ่นหวัของเคา้คือเคา้จะวิง่ต่อหรือจะหยดุ สุดทา้ยเคา้ตดัสินใจท่ีจะวิ่งต่อ 
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เพราะขณะท่ีซอ้มวิง่อยูท่ี่ประเทศไทย หลายคนท่ีตามไลน์แอต๊ เคา้จะไดย้นิอยูค่าํท่ีเคา้พดูอยูค่าํนึงวา่ “ถา้เคา้ไดไ้ปวิง่ท่ีโตเกียวมาราธอน เคา้จะวิง่ถือธงชาติไทยเขา้เส้น

ชยัใหไ้ด”้  และเคา้กจ็ะนึกถึงภาพนั้นอยูต่ลอดเวลาวา่จะตอ้งทาํใหไ้ด ้  ตลอดเส้นทางเคา้ก่ึงเดินก่ึงวิง่มาตลอด แต่เคา้กไ็ปถึง โดยเฉพาะช่วงท่ีเคา้เห็นเส้นชยัอยูข่า้งหนา้ 

เคา้มีความรู้สึกวา่มนัเป็นเส้นชยัท่ีใชเ้วลายาวนานมากสาํหรับเคา้ และสุดทา้ยเคา้กถื็อธงชาติไทยเขา้เส้นชยัจนได ้ 

 ทาํไมเคา้ตอ้งทรมานตวัเองขนาดนั้น  ทาํไมเคา้ตอ้งมีความมุ่งมัน่ขนาดนั้น ถามวา่ถา้เคา้หยดุวิ่งมนัจะเกิดอะไรข้ึน แต่วิง่ถือธงชาติไทยวิง่เขา้เส้นชยั ส่ิงน้ีเคา้

สามารถคุยไปไดต้ลอดชีวติ เคา้ผา่ฟันอะไรมาบา้ง ส่ิงท่ีเคา้ชนะคืออะไร เคา้ชนะใจตวัเอง ซ่ึงหาซ้ือดว้ยเงินไม่ได ้ มนัเป็นประสบการณ์ท่ีเยีย่มยอดมาก แลว้เคา้ยงัเป็น

แรงบนัดานใจใหแ้ก่คนอ่ืน ๆ อีกหลายร้อยคนท่ีตามเพสของเคา้  

 เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ส่ิงท่ีเราจะทาํนั้นเป็นแค่ความปรารถนาหรือความมุ่งมัน่  ถา้ส่ิงใดท่ีเรามีความมุ่งมัน่นัน่หมายถึงวา่ ตอนเชา้เราต่ืนข้ึนมาเราก็นึกถึงส่ิงนั้น 

ก่อนนอนเรากนึ็กถึงส่ิงนั้น ตลอดเวลา  เพียรพยายามทาํซํ้ า ๆ เพ่ือใหส่ิ้งนั้นเป็นจริง กข็อใหน้ายกสโมสรมีความมุ่งมัน่ทาํในส่ิงท่ีปรารถนาใหส้าํเร็จในปีบริหารน้ีดว้ย 

 จบแลว้นายกสโมสรฯกล่าวขอบคุณ  

 

สนเทศอาชีพ  โดย  รทร.ธัญญะรัตน์  ทพิย์ธนกจิ 

 รทร.ธัญญะรัตน์ ทพิย์ธนกจิ  -  ดิฉนัทาํงานอยูใ่นดา้นของอสงัหาริมทรัพย ์ เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการ

ปล่อยเช่าอพาร์มเมน้และคอนโดมิเนียม ดิฉนัอยูใ่นเขตอาํเภอกาํแพงแสน ซ่ึงอยูห่่างจากอาํเภอเมืองประมาณ 

20 กิโลเมตร ในอาํเภอกาํแพงแสนจะมีโรงเรียน ชุมชน วดั ท่ีอยูใ่กลก้บัจงัหวดัสุพรรณบุรี ในปีแรกท่ีดิฉนัอยู่

นั้นหอพกัยงัข้ึนไม่เยอะ แต่ปีท่ีสองนั้นจะไดย้นิตลอดวา่ 2 หอพกัข้ึนมา 4 หอพกัข้ึนมา ซ่ึงขณะน้ี 4-5 ปีผา่น

มาแลว้ หอพกัข้ึนมาเป็นสิบ ๆ หอพกัแลว้  ดิฉนัมองวา่ตวัเองเป็นชนรุ่นใหม่ท่ีอยากพฒันาตวัเองเพราะเช่ือวา่

การหยดุพฒันาตวัเองนั้นเป็นการถอยหลงั ตวัเองอยากทาํธุรกิจอีกหลาย ๆ อยา่ง แต่จะคงไวซ่ึ้ง

อสงัหาริมทรัพย ์  ในแต่ละวนัทีทาํงานนั้นจะมองวา่ ทาํไมคนในทอ้งถ่ินถึงอยากจบัจองคอนโดมิเนียมเพ่ือไวป้ล่อยเช่า หรือวา่ความเจริญจะเติบโตเฉพาะในกรุงเทพ

เท่านั้น  จึงมีความท่ีอยากพฒันาเศรษฐกิจและอยากยกระดบัมาตรฐานท่ีอยูอ่าศยัในอาํเภอกาํแพงแสนใหเ้ทียบเท่ากบัในกรุงเทพมหานคร  จึงตดัสินใจท่ีจะทาํคอนโนมิ
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เนียม ซ่ึงขณะน้ีหอพกัท่ีปล่อยเชา้อยูจ่ะมีราคาอยูท่ี่ระดบั 5,000, 7,000 ถึง 10,000 บาท  เมด็เงินตรงน้ีมหาศาลมาก ทาํไมเราไม่เปล่ียนเมด็เงินท่ีเช่ามาเป็นซ้ือ

คอนโดมิเนียมเสียเลย ดิฉนัซ้ือเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ้ือเพ่ือใหลู้กหลานไดอ้ยูเ่พ่ือศึกษา และเม่ือจบกป็ล่อยเช่าได ้ และคอนโนมิเนียมกมี็โฉนดสามารถเป็นสินทรัพยไ์ด ้ 

งานของดิฉนักเ็ปรียบเสมือนก่ึงบริการ บริการลกูคา้บริการดว้ยหวัใจ  

 เปรียบเหมือนดิฉนัเองท่ีอยูใ่นสโมสรโรตารี อยูด่ว้ยหวัใจ เหมือนพ่ี ๆ ทุกท่านท่ีอยูด่ว้ยหวัใจบริการ  

 

เร่ืองอืน่ ๆ 
    

- อน.ชนิษฐภ์คั  กลัยาพิเชฎฐ ์  เล่าถึงการเขา้ร่วมอบรมผูช่้วยผูว้า่การภาคในปีบริหาร 2560-2561   -   ซ่ึง

จริง ๆ  แลว้เป็นการไปพบปะเพ่ือทาํความรู้จกัผูช่้วย 

ผูว้า่การภาคในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ มีการละลายพฤติกรรม และมีการอบรมช่วงเชา้ ซ่ึงเนน้ไปในเร่ืองของการดูแลสโมสร 

โดยยกตวัเองสโมสรของ ผวล.พีระ โดยไม่วา่จะทาํกิจกรรมอะไรกแ็ลว้แต่จะดึงสโมสรท่ีสโมสรนั้น ๆ ก่อตั้งไวเ้ขา้มาร่วมดว้ย  โดยท่ีสโมสรนอ้งไม่ตอ้งออกทุน เพ่ือวา่

จะใหส้โมสรนอ้งออกมาเทียบเท่า ลกัษณะพ่ีช่วยนอ้ง เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก จึงกลบัมานึกถึงสโมสรโรตารีพทุธมณฑลท่ีสโมสรเราก่อตั้งไว ้ และอีกขอ้คิดท่ีวา่เป็นจริงก็

คืออยา่พยายามคุยความสาํเร็จของสโมสรเราใหส้โมสรต่าง ๆ ฟัง คาํพดูของเราอาจเป็นการข่มสโมสรเคา้กไ็ด ้ทาํใหเ้กิดความทอ้แท ้ จึงอยากฝากขอ้คิดตรงน้ีไวด้ว้ย  

- อน.แพรวพรรณ สุนทรีรัตน์  ข้ึนกล่าววา่ไม่ค่อยมีโอกาสเขา้ร่วมประชุมบ่อยนกั แต่คอยฟังข่าวคราวและติดตามตลอด ขอแนะนาํวา่น่าจะมีสนเทศโรตารี 

ทุกสปัดาห์ ซ่ึงเป็นเร่ืองดี ทาํใหส้มาชิกไดรั้บทราบในเร่ืองของขอ้บงัคบัหรือธรรมนูญของโรตารี  

            ปฏิคมจบัรายช่ือสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี โดยไดรั้บของรางวลัจากนายกสโมสร จาํนวน 6 รางวลั 

ปฏิคมกล่าวขอบคุณสมาชิกและผูมี้เกียรติท่ีนาํอาหารมาใหส้มาชิกไดรั้บประทานในการประชุมวนัน้ี 

 นย.รัฐชณณัธร  แตงจุย้    ลองกอง 

 อน.กาญจนา  ภทัรวาณี   ขา้วโพดคลุก 
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ปิดประชุมเวลา 12.00  น.   
 

 

จาํนวน มา ทดแทน ขาด คะแนนการประชุมประจาํสัปดาห์ 

เตม็ 65 หกัอายเุกิน85 คน = 13 เหลือ 53คน 36 14 15 76.93 

 

 

 


